
 
 
 

 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 
กัญชาทางการแพทย์ 
สื่อที่น าเสนอ : ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์ 
    -เสนอข่าว น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงข่าวผลิตภัณฑ์เยลลี่ผสมกัญชา ว่า อย. ได้ย้ า
ว่ากัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาถือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ห้ามผลิต น าเข้า จ าหน่าย ครอบครอง หรือ
ส่งออก และไม่สามารถซื้อขายผ่านทางออนไลน์ได้ ส าหรับการตรวจสอบการน าเข้ามีมาตรการดูแลอย่างเข้มงวด หากพบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาจะด าเนินการตามกฎหมาย  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์พิมพ์ไทย 
    -เสนอข่าว นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ส่งมอบกัญชาของกลางที่ได้รับการอนุญาตครอบครองจาก อย. 300 
กิโลกรัม ให้แก่ ศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางคลินิก
ในสัตว์ทดลอง และพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ โดยกัญชาของกลางท่ีส่งมอบตรวจไม่พบการปนเปื้อนของแคดเมียมเกิน
มาตรฐาน แต่มีการปนเปื้อนสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเกินค่าที่ก าหนด 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติ 
    -เสนอข่าว นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวในการอภิปราย “กัญชา : โอกาส&ความท้าทายของ
ประเทศไทย” ว่า ภูมิปัญญาจากบรรพชนมีต ารับยาที่มีส่วนประกอบของกัญชาในการรักษาโรคมากกว่า 90 ต ารับ ขณะนี้ได้จัด
กลุ่มอันดับแรกท่ีใช้ได้และมีประสิทธิภาพการรักษาโรค 16 ต ารับ ซึ่งจะเสนอคกก.ยาเสพติดพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบ โดยมี
ทั้งการรักษากระษัย การดูแลเรื่องความเสื่อมของร่างกาย รวมถึงการปรับสมดุลร่างกาย และการดูแลภาวะท้องมานจากมะเร็ง 
ท้องบวม อัมพฤกษ์อัมพาต เป็นต้น โดยกรมฯ ได้ประสานความร่วมมือกับพ้ืนท่ี จ.สกลนคร ในการเตรียมปลูก เตรียมผลิตแล้ว 

- 

สารเคมีทางการเกษตร 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคลในข่าว, เว็บไซต์ไทยรัฐ 
    -เสนอข่าว น.ส.อัญชุลี ลักษณ์อ านวยพร ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง กล่าวว่า เบื้องต้นได้รับการอนุญาตให้ชุมนุม
สาธารณะเพื่อแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับมติการแบน 3 สารในวันท่ี 26 พ.ย. จากสน.ดุสิต บริเวณตรงข้ามประตู 4 ท าเนียบรัฐบาล 
ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. พร้อมท้ังเตรียมยื่นหนังสือข้อเรียกร้องต่อนายกฯ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
    นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย (FSA) กล่าวว่า นายกฯ ได้สั่งการให้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.
เกษตรฯ หารือร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ในวันที่ 25 พ.ย.นี้ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะปล่อยให้ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.
เกษตรฯ ด าเนินการให้กรมวิชาการเกษตรออกค าสั่งให้แจ้งและส่งมอบ 3 สารภายใน 30 วัน ทั้งที่รมว.อุตสาหกรรม ในฐานะ
ประธานคกก.วัตถุอันตราย ยังไม่ลงนามประกาศ ยืนยันจะไม่คืนสารที่อยู่ในครอบครอง และสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย 
ไม่เห็นด้วยกับการแบน 3 สาร แต่ยอมรับมติที่ประชุมคกก.วัตถุอันตราย วันที่ 22 พ.ค. 2562 ที่ให้จ ากัดการใช้และให้เกษตรกร
ต้องไปอบรม  
    ด้านนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ในฐานะประธานคกก.วัตถุอันตราย เปิดเผยว่า เห็นด้วยกับแนวทางในการยืด
ระยะเวลาออกไป เพื่อรอให้ก.เกษตรฯ มีมาตรการรองรับอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เวลาปรับตัวไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร แต่
ต้องรอผลการประชุมคกก.วัตถุอันตราย วันที่ 27 พ.ย.นี้  
    นายวิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวถึงการยืดเวลาแบน 3 สารเคมีทางเกษตร ว่า ส่วนตัวไม่ขัดข้องและรับได้ เพราะ
กระบวนการต่างๆ ไม่น่าจะทันในวันท่ี 1 ธ.ค. สิ่งส าคัญภายหลังจากการแบนสาร คือ ก.เกษตรฯ ต้องมีมาตรการการใช้ รวมถึงมี
วิธีการและทางเลือกให้กับเกษตรกร 
    นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางควบคุม
การใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ข้อเท็จจริงเกษตรเคมีแปลงใหญ่เกือบทั้งหมดเจ้าของไม่ได้พ่นยาฆ่า
หญ้าด้วยตนเองแต่เป็นการจ้าง หากเปลี่ยนมาส่งเสริมเอสเอ็มอีผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรในการก าจัดวัชพืช มีนวัตกรรมใหม่ที่
คนไทยผลิตได้ จะเกิดการจ้างงานอีกหลายกลุ่ม ท้ังเกษตรกรและผู้บริโภคจะปลอดภัยจากสารพิษร้ายแรง  
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก 
    -เสนอข่าว นายภมร ศรีประเสริฐ อุปนายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส าปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า  
การแบนสารก าจัดวัชพืชจะกระทบกับอุตสาหกรรมมันส าปะหลังเป็นมูลค่า 5.8 หมื่นล้านบาท ที่ผ่านมาไทยส่งออกมัน
ส าปะหลังเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด สร้างรายได้เข้าประเทศนับแสนล้านบาท และเป็นที่ยอมรับจากประเทศคู่ค้าไม่เคยพบปัญหา
สารตกค้าง จึงมองว่ารัฐควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ 
   ดร.กิตติ ชุณหวงศ์ นายกสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ าตาลแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า การแบนสารเคมีเกษตร 
คาดการณ์ผลผลิตจะลดลง 20%-50% เกษตรกรสูญรายกว่า 5 หมื่นล้านบาท 

- 

ประจ าวันที ่
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    นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ระบุ แรงงานภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบ 12 ล้านคน 
อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมน้ ามันถั่วเหลือง อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ อุตสาหกรรมปศุสัตว์ 1,100,000 
ล้านบาทต่อปี อุตสาหกรรมอ้อย-น้ าตาลและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 300,000 ล้านบาทต่อปี อุตสาหกรรมมันส าปะหลังและ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 300,000 ล้านบาทต่อปี อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ 15,000 ล้านบาทต่อปี 
    นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย กล่าวว่า นายกฯ ให้ก.เกษตรและอุตสาหกรรมตั ้ง
คณะท างาน 2 ชุด เพื่อดูผลกระทบแต่ยังไม่มีความคืบหน้า ขณะที่รมว.สธ.และรมช.เกษตรฯ ประกาศแบนสารเคมีเกษตร
โดยไม่มีมาตรการทดแทนและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งอาจเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนสารเคมีเกษตรรายใหม่  และ
ยังเปิดโอกาสให้น าเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศที่เพาะปลูกโดยใช้สารเคมีเกษตรทั้ง  3 ชนิดได้ จึงอยากให้รัฐจ ากัดการ
ใช้ 3 สารเคมีเกษตรแทนการยกเลิก  
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ 
สื่อที่น าเสนอ : ข่าวสด 
    -เสนอข่าว พระมงคลวชิรากร (สมบัติ ญาณวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการและเลขานุการกรรมการขับเคลื่อน
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า จากประชุมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ มี
รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ โดยเฉพาะการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของ
พระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ ซึ่งท้ังรมว.สธ.และรมช.สธ.พร้อมให้การสนับสนุนการด าเนินงาน ขณะนี้ ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติส่งฐานข้อมูลพระภิกษุสามเณรให้กับ สปสช. เพื่อตรวจสอบสิทธิในระบบบริการสุขภาพแล้ว 174,091 รูป ในส่วนของการ
อบรมพระคิลานุปัฏฐาก เพื่อคอยดูแลให้ความรู้ด้านสุขภาพกับพระภิกษุ-สามเณรและประชาชน ได้ร่วมกับกรมอนามัย จัดอบรม
ไปแล้ว 4,525 รูป นอกจากน้ี ปี 2562 ยังตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุสามเณร 5,000 วัด และปี 2563 จ านวน 5,000 วัด 

- 

เหตุทะเลาะวิวาทใน รพ. 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ isaranews, เว็บไซต์pptvhd36 
    -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีแพทย์และพยาบาล รพ.อ านาจเจริญ มีปากเสียงกันแย่งห้องผ่าตัด 
ว่า เรื่องนี้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการบูรณาการรวมกันของสหสาขาวิชาชีพแล้ว ยืนยันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่ปัญหาจาก
ระบบ ที่ต้องยอมรับคือวันนี้บุคลากรของกระทรวงขาดแคลน การท างานหนักอาจจะท าให้มีความเครียด หงุดหงิดบ้าง หากได้รับ
ต าแหน่งข้าราชการมาบรรจุเพิ่ม รวมถึงมีค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม น่าจะจูงใจให้คนอยู่ในระบบมากขึ้น และแบ่งเบาภาระให้ไม่ให้
หนักเกินไป ทั้งนี้ กระทรวงไม่มีนโยบายอนุญาตให้ผ่าคลอดตามฤกษ์ ซึ่งเสี่ยงอันตรายกับทั้งแม่และเด็ก การผ่าตัดคลอดต้อง
เป็นไปตามข้อบ่งช้ี คือเป็นกรณีฉุกเฉิน หรือถ้ามีการฝากครรภ์แล้วนัดหมายวันผ่าคลอดล่วงหน้าต้องดูสถานการณ์ขณะนั้นซึ่ ง
เปลี่ยนแปลงได้  
    นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการบูรณารวมกันของสหสาขาวิชาชีพ ว่า จากการหารือของ
กรรมการสหวิชาชีพ มีมติ 4 ข้อ คือ 1.กระทรวงจะส่งทีมงานเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่จังหวัด
ตั้งขึ้น เพราะทางคู่กรณียังมีความกังวลอยู่ 2.ให้กรรมการแม่และเด็กพิจารณาน าประกาศของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่ง
ประเทศไทยเกี่ยวกับข้อบ่งช้ีในการผ่าตัดคลอด มาพิจารณาปรับปรุงและออกเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานส าหรับรพ.ต่างๆ 3.ตั้ง
คณะอนุกรรมการเฉพาะลงไปตรวจเยี่ยมรพ.อ านาจเจริญ เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุความรุนแรงมาเสนอที่ประชุม 
เพื่อพิจารณาวางแผนป้องกันเหตุความรุนแรงในรพ. และ 4.เก็บข้อข้อมูลจากสถานพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศมาวางระบบ
ป้องกันความรุนแรงในรพ.ทุกกรณี เมื่อได้ข้อมูลและวิเคราะห์เสร็จแล้ว จะน าเรื่องนี้ไปหารือกับสรพ.เพื่อพิจารณาน าเรื่องการ
ป้องกันเหตุความรุนแรงในสถานพยาบาลมาเป็นหนึ่งในเกณฑ์การตรวจสอบมาตรฐานของสถานพยาบาลด้วย โดยให้ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการตามมติภายใน 1 เดือน และกลับมารายงานที่ประชุม 

- 

โรคคอตีบ 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์ 
    -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคคอตีบ ในปี 
2562 พบผู้ป่วย 23 ราย เสียชีวิต 4 ราย กลุ่มที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ เด็กแรกเกิด-9 ปี รองลงมาคือ 10–14 ปี ผู้เสียชีวิตไม่มี
ประวัติได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่เพียงพอ และการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพในสัปดาห์นี้คาดว่าผู้ป่วยโรคคอตีบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากมักมีรายงานพบผู้ป่วยสูงสุดในช่วงเดือน ก.ค.–ก.ย. และพ.ย.-ธ.ค. และอาจพบความรุนแรงขึ้นในกลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัย
เรียนที่ได้รับวัคซีนไม่เพียงพอ ขอให้ประชาชนพาบุตรหลานไปรับวัคซีนให้ครบตามช่วงเวลาที่ก าหนด หลีกเลี่ยงการพาเด็กเล็กไป
ยังสถานท่ีแออัด สังเกตอาการเจ็บป่วยของบุตรหลานและเพื่อนร่วมช้ันเรียน และเฝ้าระวังผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อาจเป็นพาหะโรคคอ
ตีบได้ หากมีอาการป่วยสงสัยควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว 

- 

รับมือสังคมผู้สูงอายุ 
สื่อที่น าเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์ 
    -เสนอข่าว นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย เปิดเผยว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดกิจกรรม  

- 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 
“เวิร์คชอปการบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในระดับชุมชนส าหรับเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในประเทศไทย ”  
ซึ่งเป็นความร่วมมือจาก รพ.จางฮั่วคริสเตียน มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 30 คนจากศูนย์ดูแลประจ าวันท้องถิ่นของไทย กองการพยาบาล 
กรมการแพทย์แผนไทยฯ รพ.การแพทย์แผนไทย และเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ที่สนใจงานการดูแลระยะยาว 
เนื้องอกในมดลูก 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd36 
    -เสนอข่าว นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เตือนอันตรายของการเกิดเนื้องอกใน
มดลูก ว่า เนื้องอกในมดลูกพบได้บ่อยและเป็นข้อบ่งช้ีอันดับ 1 ที่ท าให้ต้องตัดมดลูก ในคนอายุน้อยจะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งน้อย
ประมาณร้อยละ 0.3 สาเหตุเกิดจากเซลล์มดลูกผิดปกติ อาการเบื้องต้นที่มักพบ คือ 1.ประจ าเดือนมาผิดปกติ 2.ท้องมีขนาดโต
มากขึ้น และ 3.กรณีหญิงตั้งครรภ์ จะตั้งครรภ์ส าเร็จยาก มีความเสี่ยงแท้ง แนะน าให้ตรวจสุขภาพประจ าปี เพื่อคัดกรองเบื้องต้น 

- 

โรคหัด 
สื่อที่น าเสนอ : เดลินิวส์ 
    -เสนอข่าว นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สสจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็ก 
อายุ 1-12 ขวบ เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันโรคหัดในเด็กให้สูงขึ้น เพียงพอต่อการป้องกันการป่วยและการระบาดของโรคหัด  
ขอความร่วมมือประชาชนตรวจดูประวัติการได้รับวัคซีนในสมุดบันทึกสุขภาพของบุตรหลาน หากยังได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ 
ให้พามารับวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง 

- 

 


